

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 6 ก.พ. 2563 หน้า 5 เรื่อง พลังงานแสงอาทิตย์

“สนธิรัตน์” จ่อเพิ่มโซลาร์ในแผนPDPใหม่

ผู้จัดการรายวัน360 - กระทรวงพลังงาน ทบทวนแผน PDP 2018 คาดเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นหลังต้นทุนค่าไฟลดต่ำลง ด้านธนาคารยูโอบีจับมือพันธมิตรเอกชนทำโครงการยู-โซลาร์ ให้สินเชื่อแก่ผู้พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และประชาชนทั่วไป

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่ กระทรวงฯ ให้การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในประเทศ เพื่อให้ไทยเป็นต้นแบบพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการใช้ของเหลือทิ้งจากการเกษตร พืชพลังงานมาผลิตกระแสไฟฟ้าในรูปโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ และโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสูงเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน

ปัจจุบันต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นับวันจะต่ำลงเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ โดยปีนี้มีกำหนดทบทวนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาว (PDP2018) โดยจะนำเรื่องเทคโนโลยีและต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ที่ต่ำลง จึงอาจเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เพิ่มมากขึ้นด้วย ขณะเดียวกันก็มีแผนปรับแก้กฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้า โดยอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนด้วยกันเองที่ไม่ใช่การไฟฟ้า (Peer-to-Peer)

วานธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัวโครงการยู-โซลาร์ แพลตฟอร์มที่สนับสนุนระบบนิเวศอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศ โดยธนาคารยูโอบีได้จับมือกับพันธมิตร อาทิ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บางกอกโซลาร์ เพาเวอร์ และ เค.จี.โซลาร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจและประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในเรื่องการติดตั้งระบบ การจัดหาผู้รับเหมาและแพคเกจบริการหลังการขาย

โดยธนาคารยูโอบีเสนอโซลูชันทางการเงินในการให้สินเชื่อแก่ผู้พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล่อมสำหรับพัฒนาโครงการ และสินเชื่อเพื่อการปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอ ส่วนผู้รับเหมาออกแบบติดตั้ง ธนาคารนำเสนอโซลูชันด้านการจัดการทางการเงิน เพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาด โดยโครงการยู-โซลาร์ได้มีการเปิดตัวแล้วในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์

นายตัน ซุน อิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า เราเชื่อว่าโครงการยู-โซลาร์จะสามารถเข้าไปช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมพลังงานโซลาร์ในประเทศ ด้วยการกระตุ้นการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในภาคธุรกิจและภาคประชาชน เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวให้กับประเทศไทย โดยธนาคารยูโอบีจะให้สินเชื่อค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และการบำรุงรักษาสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในวงเงินสูงสุดถึง 45 ล้านบาท และประชาชนทั่วไปมอบสิทธิประโยชน์ในการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตในอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 25 เดือน